

Số: 29 /BC-HĐND

Bù Đắng, ngày 19 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp năm 2015; Chương trình công tác và giám sát của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện năm 2024. Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

1. Công tác chuẩn bị, tổ chức và điều hành kỳ họp

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thường trực HĐND huyện đã chuẩn bị, tổ chức, điều hành thành công kỳ họp thứ 9 (kỳ họp cuối năm 2023) và kỳ họp thứ 10, 11 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện để xem xét, quyết định các vấn đề theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp thứ 9, HĐND huyện đã thực hiện các nội dung: Xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, UBND huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và quyết định nhiều vấn đề quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kỳ họp đã thông qua 8 nghị quyết⁽¹⁾. Tại Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện đã xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng theo thẩm quyền trên các lĩnh vực về nội chính,

(¹) Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu; Nghị quyết bầu bổ sung Hội thẩm nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2024; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghị quyết về dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2024; Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm C trong trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huyện; Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.

tài chính ngân sách, đầu tư công; kỳ họp đã thông qua 5 nghị quyết⁽²⁾. Tại kỳ họp thứ 11, HĐND huyện đã xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng theo thẩm quyền trên các lĩnh vực về tài chính ngân sách, đầu tư công, kỳ họp đã thông qua 2 nghị quyết⁽³⁾. Sau các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã kịp thời hoàn chỉnh và ban hành Nghị quyết theo quy định và thông báo kết quả kỳ họp đến cử tri được biết.

Công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 12 (kỳ họp giữa năm 2024): Thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của HĐND huyện về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2024. Để chuẩn bị kỳ họp giữa năm 2024, Thường trực HĐND huyện đã thực hiện đúng quy định của pháp luật trong công tác chuẩn bị kỳ họp, như: Tổ chức Hội nghị liên tịch lần thứ Nhất, lần thứ Hai giữa Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo các Ban HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và các ngành có liên quan để thống nhất thời gian, nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp; phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện hướng dẫn cho các Tổ đại biểu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp; tổng hợp các văn bản giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan tại đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 gửi đến đại biểu HĐND huyện nghiên cứu, báo cáo với cử tri; phân công các Ban của HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp; Báo cáo, xin ý kiến Thường trực Huyện ủy về thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp theo quy chế.

2. Công tác khảo sát, giám sát

2.1. Thường trực HĐND huyện

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thường trực HĐND huyện đã khảo sát, giám sát những vấn đề sau:

- Giám sát thường xuyên: Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã giám sát thường xuyên việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện và nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn; đại biểu HĐND huyện đã thực hiện giám sát tại kỳ họp đối với các văn bản UBND, các cơ quan trình.

⁽²⁾ Nghị quyết về Quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Bù Đăng; Nghị quyết về tổ chức lại Phòng Văn hóa và Thông tin; Nghị quyết về Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trong trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huyện; Nghị quyết về thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn ngân sách huyện; Nghị quyết về thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024.

⁽³⁾ Nghị quyết thông qua phương án sử dụng các khoản tiết kiệm chi của ngân sách cấp huyện năm 2023; Nghị quyết thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024.

- Giám sát chuyên đề: Đã tổ chức được 01 đợt khảo sát, giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND huyện và hoạt động của HĐND cấp xã 6 tháng đầu năm 2024 (khảo sát, giám sát trực tiếp đối với HĐND, UBND các xã: Đăng Hà, Thống Nhất, Phú Sơn; giám sát gián tiếp đối với UBND xã: Đức Liễu, Bom Bo, Thọ Sơn)

2.2. Các Ban HĐND huyện

Các Ban HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch, tổ chức các đợt khảo sát, giám sát chuyên đề, cụ thể:

- **Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện:** Đã tổ chức được 01 đợt giám sát việc thực hiện các khoản thu và sử dụng các khoản thu tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện năm 2023 và quý I năm 2024 đối với Ban Quản lý chợ Bù Đăng, Phòng Văn hóa & Thông tin và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; trong tháng 6/2024 sẽ tổ chức giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách nhà nước, tình hình thanh, quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024 và dự toán điều chỉnh thu – chi ngân sách nhà nước, vốn đầu tư công năm 2024 đối với: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục thuế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban QLDAĐT-XD huyện.

- **Ban Pháp chế HĐND huyện:** Đã tổ chức được 01 đợt giám sát công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 đối với Viện Kiểm sát nhân dân huyện.

- **Ban Dân tộc HĐND huyện:** Trong tháng 6 tổ chức 01 đợt khảo sát, giám sát việc triển khai quy trình thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 và các tháng đầu năm 2024 đối với Phòng Dân tộc; UBND các xã: Nghĩa Trung, Phước Sơn, Đoàn Kết và thị trấn Đức Phong.

3. Tổ chức các phiên họp của Thường trực HĐND

Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 06 phiên họp thường kỳ. Qua phiên họp, Thường trực HĐND huyện đã xem xét, cho ý kiến, kết luận đối với các kiến nghị của các Ban HĐND huyện và UBND huyện thuộc thẩm quyền.

4. Công tác hướng dẫn hoạt động của Tổ đại biểu, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện

Trong 06 tháng đầu năm, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện hướng dẫn cho các Tổ đại biểu tổ chức 02 đợt tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ HĐND huyện (sau kỳ họp thứ 9

và trước kỳ họp thứ 12); thông báo thời gian, nội dung, địa điểm tiếp xúc cử tri đúng quy định, đồng thời mời thủ trưởng các phòng, ban có liên quan tham gia tiếp xúc cử tri cùng đại biểu HĐND huyện. Sau các đợt tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND huyện đã tổng hợp kịp thời, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuyển các cơ quan chức năng nghiên cứu, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định. Thường trực và các Ban HĐND huyện thường xuyên rà soát các ý kiến, kiến nghị của cử tri, qua đó kịp thời nhắc nhở các cơ quan chức năng trả lời. Do đó, về cơ bản các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các cơ quan chức năng tiếp thu, xem xét giải quyết.

5. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân

- Về công tác tiếp công dân:

+ Đối với Thường trực HĐND huyện: Thường trực HĐND huyện phân công lãnh đạo trực tiếp công dân tại Ban tiếp công dân của huyện theo quy định.

+ Đối với đại biểu HĐND huyện: Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013 và Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND huyện đã xây dựng Kế hoạch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2024 tại địa phương nơi đại biểu ứng cử. Trong 6 tháng đầu năm 2024, đã tổ chức phân công cho 30 đại biểu tiếp công dân tại 16/16 xã, thị trấn mỗi 01 tháng/01 lần/xã.

- Về công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân: Tính đến ngày 19/6/2024, không có đơn thư của công dân gửi đến Thường trực HĐND huyện đề nghị xem xét, giải quyết.

6. Một số hoạt động khác

Ngoài những hoạt động nêu trên, Thường trực HĐND huyện còn thực hiện một nhiệm vụ, cụ thể như sau:

- Điều hòa hoạt động của các Ban HĐND huyện; Tổ chức hội ý định kỳ hàng tuần với các Ban HĐND huyện và lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; Thực hiện các công tác khác thuộc thẩm quyền theo yêu cầu thực tế.

- Tham dự Hội nghị sơ kết hoạt động HĐND năm 2023 và Sơ kết tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND các cấp giữa nhiệm kỳ 2021-2026 do HĐND tỉnh tổ chức.

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 30/9/2021 của HĐND tỉnh và Báo cáo tổng kết thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019); chuyển sinh hoạt Tổ

đại biểu HĐND huyện; phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bổ sung lãnh đạo HĐND các xã (Đak Nhou, Phước Sơn, Đường 10, Bình Minh, Thọ Sơn, Phú Sơn)

- Tổ chức Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữa Thường trực HĐND huyện với các Ban HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn tại xã Thọ Sơn.

*** Đánh giá chung**

Trong 6 tháng, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và chương trình công tác đề ra. Thực hiện tốt công tác tổ chức, chuẩn bị đảm bảo các nội dung trình kỳ họp thứ 9, 10, 11 và chuẩn bị kỳ họp thứ 12 của HĐND huyện theo quy định. Hoạt động khảo sát, giám sát được thực hiện đúng nội dung và thời gian theo kế hoạch đề ra. Việc rà soát, theo dõi, đôn đốc các cơ quan hữu quan giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được thực hiện nghiêm túc. Việc chỉ đạo, điều hòa, phối hợp các hoạt động giám sát thường xuyên và chuyên đề giữa Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tiếp tục được thực hiện chặt chẽ. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN và các cơ quan, đơn vị liên quan ngày càng chặt chẽ.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong quá trình hoạt động, Thường trực HĐND, các Ban HĐND vẫn còn một số hạn chế như sau:

- Công tác chuẩn bị kỳ họp: Một số dự thảo nghị quyết do các cơ quan trình còn chậm ảnh hưởng đến công tác thẩm tra và đăng tải, gửi tài liệu đến đại biểu HĐND; hoạt động thảo luận, công tác chất vấn tại kỳ họp vẫn còn chưa sôi nổi.

- Công tác giám sát: Một số cơ quan được mời tham gia giám sát chưa tham gia đầy đủ các hoạt động giám sát của Thường trực HĐND cũng như của các Ban HĐND. Một số cơ quan, đơn vị được giám sát chưa bám sát vào đề cương, chất lượng báo cáo chưa đảm bảo, thực hiện các kiến nghị sau giám sát vẫn còn chậm.

- Công tác tiếp xúc cử tri: Một số cơ quan, đơn vị, đại biểu HĐND huyện chưa tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri nên một số kiến nghị của cử tri chưa được giải đáp kịp thời trong các buổi tiếp xúc.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

1. Tiếp tục tập trung điều hòa các hoạt động của Thường trực và các Ban của HĐND huyện, nhất là trong công tác triển khai kế hoạch giám sát và thẩm tra.

2. Chuẩn bị tốt các phiên họp của Thường trực HĐND huyện; nghe các đoàn giám sát chuyên đề báo cáo kết quả khảo sát, giám sát; giải quyết các đề

ng nghị của UBND, các Ban HĐND huyện (nếu có) liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện.

3. Tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, kỳ họp cuối năm của HĐND huyện và kỳ họp chuyên đề (nếu có). Tổ chức chặt chẽ một số cơ quan, đơn vị giữa 2 kỳ họp (nếu có).

4. Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, tổ chức cho các đại biểu tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ HĐND huyện giữa năm 2024 và kỳ họp cuối năm 2024; sau các đợt tiếp xúc cử tri tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.

5. Thực hiện tốt công tác tiếp dân của Thường trực HĐND huyện tại Ban tiếp công dân của huyện và của đại biểu HĐND huyện tại địa phương nơi đại biểu ứng cử; tiếp nhận, xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định. Đồng thời, theo dõi đôn đốc và giám sát đối với các cơ quan đơn vị trong việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị, đơn, thư của cử tri.

6. Tổ chức Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữa Thường trực HĐND huyện với các Ban HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn tại xã Thống Nhất.

7. Tham dự các cuộc họp, hội nghị, các đợt tập huấn do tỉnh tổ chức và các cuộc họp, hội nghị của Huyện ủy, UBND huyện, UBMTTQVN huyện.

8. Thực hiện các công tác khác thuộc thẩm quyền theo yêu cầu thực tế.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện; Thường trực HĐND huyện báo cáo HĐND huyện.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- TT HU, TT HĐND huyện;
- UBND, UBMTTQVN huyện
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- TT. HĐND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu: VT

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Điêu Hà Hồng Lý